



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ (แก้ไข ครั้งที่ ๑)
ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
๑๙๙ หมู่ ๑๘ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๙-๙๐๕๕ , โทรสาร ๐-๔๒๗๙-๘๔๓๑
www.akatumnuay.go.th E-mail: akatumnuay@hotmail.com

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานใน ปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของ โครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล นั้น

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ วรรคสอง การขยายเวลาการจัดทำและการ แก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แก้ไข ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ จึงเป็น แผนการดำเนินงาน ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนราชการในสังกัด เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยหวังว่าการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้กำหนดและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ
	- บทนำ ๑
	- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๒
	- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๒
	- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๒
ส่วนที่ ๒	บัญชีโครงการ/กิจกรรม
	- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ๓-๔
ภาคผนวก	ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แก้ไข ครั้งที่ ๑)

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ และการขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ครอบคลุม ๑๗ ชุมชน และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ มีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายในการบริการสาธารณะและการพัฒนาภายในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอากาศอำนวยขึ้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามระยะเวลาที่กำหนด
๒. เพื่อเป็นการประสานและบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานจริงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
๓. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการในงบประมาณนั้น
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงในงบประมาณนั้น

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ วรรคสอง การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามระยะเวลาที่กำหนด
๒. เป็นการประสานและบูรณาการ แผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติงานจริงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
๓. ทำให้ทราบเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการในงบประมาณนั้น
๔. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงในงบประมาณนั้น

.....

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แก้ไข ครั้งที่ ๑)
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

แบบ ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ.๒๕๖๖											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	เดิม	เดิม	เดิม	เดิม	เดิม	เดิม													
๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชนในการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๑๗ ชุมชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม				←		→								
	เดิม	เดิม	เดิม	เดิม	เดิม	เดิม													
๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนในการดำเนิน โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๒๐,๐๐๐	๑๗ ชุมชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม				←		→								
	เดิม	เดิม	เดิม	เดิม	เดิม	เดิม													
รวม	๒ โครงการ		๒๒๐,๐๐๐																

ด

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แก้ไข ครั้งที่ ๑)
ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ด้วยเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แก้ไข ครั้งที่ ๑) เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แก้ไข ครั้งที่ ๑) มาเพื่อให้ทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายดวงดี เพรศแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย